




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

5 พฤษภาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>กำหนดการ รมว.สร. เข้ากระทรวง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ถึงอุทซ์ดี 7 พ.ค. เวลา 13.39 น. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รมว.สร.</p>	-
<p>สั่งดูแล ปชช. เหตุโรงงานพลูระเบิด</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, newtv, thaipbs, sondhitalk, mcot, nationtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวถึงกรณีโรงงานพลูที่ จ.สระบุรี เกิดเหตุระเบิด ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ล่าสุดได้สั่งการ สสจ.สระบุรี ให้ลงพื้นที่เร่งด่วน เพื่อตรวจสอบผลกระทบด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ตรวจสอบสารเคมีที่มาจากควันและเขม่า รวมทั้งประเมินผลกระทบทั้งด้านสุขภาพกายและสภาวะทางจิตใจของ ปชช.</p>	-
<p>พายุถล่ม รพ.อุตรดิตถ์</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, hfocus, mcot, pptvhd, ch3plus, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวถึงกรณีพายุฤดูร้อนถล่ม รพ.อุตรดิตถ์ ส่งผลให้ได้รับความเสียหายว่า อาคารผู้ป่วยหลายหลังได้รับความเสียหาย มีกระจกแตกจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกกระจกบาดด้วย โดยจุดที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด จะดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว พร้อมกำชับให้ รพ.ในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือรองรับหากเกิดเหตุการณ์อีก นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานว่ามีที่จ.แพร่ พบอาคาร สสจ.แพร่ และ รพ.สอง ได้รับความเสียหาย ได้มีการเร่งซ่อมแซมตามขั้นตอนแล้ว</p> <p>- เหตุพายุฤดูร้อนถล่มทั่วประเทศ มีผู้เสียชีวิตรวม 4 ราย เป็นคนงานก่อสร้างสะพานไทยลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ-ปากซัน 3 ราย เคนล้อเลื่อนขนาดใหญ่ล้มลงมาทับ ส่วนอีก 1 ราย เป็นชาวขอนแก่นกำแพงห้องพักพังถล่มทับ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Darama-addict โพสต์ภาพพร้อมเช็ทขูเกียรติ พยาบาล-เจ้าหน้าที่ รพ.อุตรดิตถ์ เข้าช่วยเหลือและลำเลียงคนไข้ขณะเกิดพายุ คอมเมนต์ส่วนใหญ่แสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่าย</p>	-
<p>วางศิลาฤกษ์ศูนย์แพทย์แผนไทย</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 อ.เมืองฉะเชิงเทรา จัดบริการดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง โดยอาคารดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับบริการที่เพิ่มขึ้น และเป็นต้นแบบงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานวิชาการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน รวมทั้งการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจร ของภาคตะวันออก</p>	-
<p>ภัยความร้อน</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thestandard, ChiangmaiNews, TNN, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์อากาศร้อนของไทย บางวันมีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศา และจากการเฝ้าระวังค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ตั้งแต่ 22 ก.พ.-ปัจจุบัน พบส่วนใหญ่อยู่ในระดับอันตรายมาก (สีแดง) หรือมากกว่า 52 องศา โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก อาจทำให้เกิดเจ็บป่วยจากความร้อน ได้แก่ ผื่น</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตะคริว ลมแดด เพลียแดด และที่นำห่างคือฮีตสโตรก เพราะเป็นอาการที่รุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ผู้ติดสุรา ผู้มีภาวะทางจิตเวช ผู้มีภาวะอ้วนและผู้มีโรคประจำตัว โดยปี 2567 มีรายงานผู้เสียชีวิตจากความร้อนแล้วกว่า 38 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง</p>	
<p>คำแนะนำปฏิบัติตัวกรณีโกดังสารเคมีระเบิด</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <ul style="list-style-type: none"> - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์เพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมี จ.พระนครศรีอยุธยา กรมการแพทย์ได้รับมอบหมายให้จัดทำคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เนื่องจากสารเคมีรั่วไหลมีอันตรายต่อชีวิตและอาจมีสารก่อมะเร็งปะปนอยู่ด้วย - นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยข้อแนะนำ ดังนี้ 1. ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด 2. พยายามอยู่แต่ภายในบ้าน หากต้องออกข้างนอก ให้อยู่ในที่โล่ง 3. ใส่หน้ากากชนิดมีไส้กรองหรือใช้หน้ากาก N95 และแว่นตาวัดน้ำป้องกันอาการระคายเคืองตา 4. หากมีโรคประจำตัวให้แจ้ง จนท. 5. หากมีอาการแสบตา แสบคอ แสบจมูกมาก หรือไอ หอบ เจ็บหน้าอก หรือแน่นหน้าอก ให้รีบพบแพทย์ 6. ห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาด 7. ค้นหาเส้นทางและพาหนะที่ใกล้ที่สุด เพื่อไปหาความช่วยเหลือได้ 8. จดหมายเลขโทรศัพท์ผู้ช่วยเหลือและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และ 9. หลังเหตุการณ์ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพและติดตามการตรวจสุขภาพเป็นระยะตามที่แพทย์สั่ง 	-
<p>พร้อมเดินหน้า 30 บาทรักษาทุกที่ ระยะ 3</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, amarintv, sonthitalk, thestandard, js100, ch7, nationtv, NBT, mcot, TNN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. ได้ประกาศวันที่ 1 พ.ค. 67 เริ่มการดำเนินงานในระยะที่ 3 จำนวน 33 จังหวัด โดย สปสช. ได้เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเริ่มระบบให้บริการ และการเบิกจ่ายในระบบบัตรทอง โดยเฉพาะ "หน่วยบริการนวัตกรรมบริการสาธารณสุขวิถีใหม่" ที่ร่วมกับสภาวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับบริการ ประกอบด้วย ร้านยา คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น และคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น - ภาพรวมการดำเนินการตั้งแต่ระยะที่ 1-3 รวมทั้งสิ้น 45 จังหวัด นำร่อง 3,633 แห่งแล้ว มีผู้ใช้สิทธิบัตรทองกว่า 200,000 คน ในระยะที่หนึ่ง และทยอยใช้เพิ่มขึ้นรวมแล้วใน 2 ระยะแรกกว่า 400,000 คน คະแนนความพึงพอใจจากประชาชนเฉลี่ย 8.84 คະแนน จาก 10 คະแนน และจะเร่งเดินหน้าให้ครบทั้ง 77 จังหวัดต่อไป 	-
<p>รพ.ภาษีเปิดให้บริการตามปกติ</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขณะนี้ได้ปิด รพ.สนามวัดโคกม่วง และ รพ.ภาษี ได้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ และรับผู้ป่วยที่ส่งตัวไปรักษาตาม รพ. ต่าง ๆ กลับมาแล้ว 	-
<p>เชิญร่วมประกวดวงดนตรีกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมควบคุมโรค เชิญร่วมชมและเชียร์การประกวดวงดนตรี World No Tobacco Day Music Awards 2024 กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2567 ภายใต้คำขวัญ "บุหรี่ไฟฟ้า หยุดโกหกได้แล้ว" เพื่อเฟ้นหาวงดนตรีเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ร่วมสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งโล่และเงินรางวัล 	-
<p>เรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาคลินิกชุมชนอบอุ่น</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, isaranews)</p> <ul style="list-style-type: none"> - น.ส.สุริรัตน์ ตริมิตรคา ประธานอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ สภาผู้บริโภค กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ได้ดำเนินโครงการคลินิกชุมชนอบอุ่นร่วมกับคลินิกเอกชน โดยมีคลินิกในกรุงเทพฯ กว่า 300 แห่ง เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการเบื้องต้น มีประชาชนสิทธิบัตรทองหลายรายในเขตกรุงเทพฯ ไม่สามารถเข้ารับบริการได้ตามสิทธิกว่า 3,700 เรื่อง ทั้งเรื่องใบส่งตัว การเรียกเก็บค่ารักษาจากผู้ป่วย ซึ่งถือว่าละเมิดสิทธิของผู้ป่วยในการเข้ารับบริการสาธารณสุข เป็นระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข เรียกร้องให้ สปสช. คลินิกชุมชนอบอุ่น และกรุงเทพฯ ร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เหตุไฟไหม้โกดังกระดาษรีไซเคิล สมุทรปราการ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังกระดาษรีไซเคิล บ.ปัญญาพลไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ ย่านบางปลา จ.สมุทรสาคร จนท.เร่งระดมรถดับเพลิงฉีดน้ำสกัด คาดใช้เวลา 1 วัน เพลิงจึงจะสงบลงได้ทั้งหมด สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด</p>	-
<p>น้ำประปาสกปรก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ topnews</p> <p>- ชาวบ้านหมู่ 6 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ช้องใจน้ำประปาเป็นสีแดง ไปดูบ่อน้ำพบตะไคร่น้ำและสิ่งสกปรกลอยอยู่เต็มบริเวณจุดกรองน้ำ ด้านนายอนุพงษ์ เอกพันธ์ ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมจนท. สสอ.เมืองเพชรบูรณ์ เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน พบสภาพเป็นไปตามที่ชาวบ้านร้องเรียนจริง จึงเร่งประสานหาแนวทางแก้ไข ส่วนสาเหตุเนื่องจากเครื่องและอุปกรณ์ในระบบน้ำประปาเกิดการชำรุดมานาน แต่ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา</p>	-
<p>เพิ่มบทลงโทษผู้ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thejournalistclub</p> <p>- นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ โฆษกกรมศุลกากร เผยว่า กรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มบทลงโทษปราบผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบระบาดหนักในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ดังนี้ 1. กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาเติม โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2. กรณีผู้นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับ 5 เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ กับให้ริบหรี่ไฟฟ้า และ 3. กรณีผู้ครอบครองหรือรับไว้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้า ปรับ 1 เท่าของราคาสินค้า บวกอากรและภาษี รวมทั้งให้ยกของกลางให้เป็นของแผ่นดิน</p>	-